

Sách in rời lần thứ nhì

QUYỀN Bách-Phân Luật-Giải

5.000 cuốn trước bán hết rồi, kỳ này có thêm số mới... Sách này: nói về luật mới đời thuộc về Bách-phân, về con niệm pháp luật, về cách thức pháp Bách-phân không đáng giá hay là đả phá.

AI muốn mua là, do máy chữ bán sách trong lục-địa, đều có trữ bản là: 1 \$ 00 mỗi cuốn.

AI muốn mua thì, bán lại thì tôi tính cho như vậy: 50 cuốn sắp xuống trừ huê-hàng 20%.

51 cuốn sắp lên - - - 30% (Không đảm nhận cách lãnh hóa giá bán).

M. ĐẶNG-QUY-ĐỨC Sưu-giữ quyển: Bách-Phân-Luật-Giải Việt-nam



Có bán tại: Đại dược-phòng L. SOLAIRENE Saigon. Tân-thị-Hà-Pháp-Việt được phụng Saigon, Pháp được phụng G. CHANTE, Cholón.

Cần người Sỡ cao-su cần dùng thêm thợ vẽ, kỹ-lục, người biết đánh máy, người coi kho, surveillants, sếp-pho xe-hơi và thợ máy cho giới đều phải có giấy chứng cho tốt.

Xin tài hàng ở Saigon số 53 Place Gambetta.

Trung-châu-lữ-quán CANTHO Hotel central

Là nhà nghỉ nhứt đẹp nhất và phong-nhiên nhất tại thành-thị Cantho. Nhà cất mới vào rồi, theo kiểu vô kiem thời. Mỗi phòng đều có nước máy, mỗi phòng hang nước có phòng tắm riêng. Mỗi tầng lầu có hai cầu thang máy.

BO-VAN-Y Quản-ly nhà Trung-Châu-Bi-quan Kinh-đô

SÁCH Thi-Sự Cầm-Nang 1928

Sách «Thi-Sự Cầm Nang» năm 1928 ra khỏi in, từ đầu năm Táng (tháng 1) 1928. Căn dặn ngày 1927, in ra vào rồi thì bán hết liền. Nhấn vì đến năm, không còn mà bán, trách bản hiệu sao không in dư nữa.

Chỉ hai đồng bỏ ra mua số, Máy lại to lại có ích chung.

MỘT PHO SÁCH HAY VÀ NGỌ

Chiếc sách xưa, ông bố mình truyền lại, theo lời dặn, ông ngày xưa là một nhà nho... Ông bố mình truyền lại, theo lời dặn, ông ngày xưa là một nhà nho...

Các Ngà! đều có thể mua một cái xe hơi HIỆU: CITROËN dạng cá HANG AUTO-HALL nhận cách bán góp trả làm MỘT NĂM mà chẳng có tính thêm tiền chi trong giá bán cả

C.J. BONNET HÃY HAI CHO ĐANG CÀ HÈNH NGƯỜI CỜ NGUYỄN

MÁY CÀY Fordson THE UNIVERSAL TRACTOR GIÁ BÁN: 1.600. GÂY HÈNH: OLIVER Dùng hiệu máy cày này, cày ruộng cày vườn an toàn

ALEO! ALLO! HÃY CHO TÔI BIẾT CƠI HANG NÀO MÀ BÁN MÁY TỐT HƠN HẾT Máy xay lúa nhứt hạng CANOT

LUNETTERIE MY-KHOAN 229, 231 Rue des Morins - CHOLON Ngay xa xe-lừa giữa Chợ-Ớn

PROPULSEUR ARCHIMÈDE (Máy đẩy gùn vô tàu có chon vệt) TRƯỞNG BAN TẠI HÀNG S.I.N.D.E.X 95, đường Catinau

ĐÀU HỒI MÔ-NEO Liệt vi hể-mu... MÔ-NEO «Le Pétrole Ancree» của Hãng Compagnie Franco-Asiatique

HỆP NGHĨA PHONG NGUYỄN BỒI THỜ MƯỜI BA Tháng chín cổ non, đóa gian của dân (Thiệp theo)

Ấy họ Phạm tên Ngọc, xui họ Phạm tên Ngọc, xui họ Phạm tên Ngọc... Ông bố mình truyền lại, theo lời dặn, ông ngày xưa là một nhà nho...

khác sau, như cha con, Thiệp-Nhật và cha con Thiệp-Anh vậy... Về việc hôn-nhơn là đấng đầu tiên làm ra...

ngôi bỏ qua sao được... Về việc hôn-nhơn là đấng đầu tiên làm ra... (Mãi tiếp)

IMPRIMERIE DU LUCKY TIN TAN-VAN Directeur-proprietaire: NGUYỄN-VĂN-THIỆT 23, Rue Louton Moarad, Saigon.

Envoi: 250 exemplaires Ed. 7 Jun 1928

TIRAGE 5.000 EXEMPLAIRES Le Gérant: LAM-VAN-NGO Saigon le 2 Juin 1928

Ngày 12 Juillet 1928, nay đã sắp tới một bên rồi, hồi Đồng-bào!

Hãy kíp mua sô của hội « Nam-kỳ Bôn-quốc Đực-Tri-Thê đực » cho gáp đi, vì sô bán ra đã nhiều lắm rồi, thì chắc thề nào đúng ngày định ấy cũng xỏ.

Hai đồng-bạc một sô chẳng phải là nhiều, chờ dần-dà mà phải lo-lan một cái cơ-hội tốt.

Ráng mà mua! Có mua mới có trông tay không mà dựng nên cơ-nghiệp cả.

HÀNG MOREL VÀ CÔNG-TY
 KẾ NGHIỆP CHO HÀNG
 ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE SAIGON
 1, Rue d'Agou, — SAIGON



Hàng làm gạch bông và gạch bằng xi-măng rắn đá cẩm thạch đủ thứ màu xinh đẹp và chắc và cùng.

Nội Đồng-Pháp duy có một hãng này biết cách làm gạch theo kiểu cách kiêu-thời và máy móc làm gạch cũng đều là đồ tân chế.

NHÂN HIỆU NÀY LÀ DẤU NIÊNG CỦA BỜM-NẮNG

Pharmacie Principale
L. SOLIÉRE
 1, Rue du Centre, SAIGON

CRESYLINE HACHER

assainit la maison
 chasse les insectes
 détruit les microbes

Sửa máy móc xe cách kỹ lưỡng,
 Cách sơn xe kỹ càng và lâu hư,
 Giàn xe gọn gàng và chắc chắn,
 Đều có bảo-kiết với chủ xe nào
 mà giao xe mình cho hãng

L'AUTO-HALL

Xin đèn viêng trại xưởng
 Coi các máy móc Kim thời, mới bày ra

Etablissements BAINIER d'Indochine

L'AUTO-HALL

SAIGON — HANOI — PHNOM-PENH

Thuốc điều
HIỆU « DIAMANT » (HỘT XOẢN)

Vì muốn cho toàn cả xứ Đông-Pháp, người người đều thành dụng thuốc điều hòa Diamant « Hột xoản », là một hiện tượng rất kỳ-mạo mà đã thêm ba lần không khó cả; nên hãng L'U. C. I. A. ở Saigon, đã có rất lợi-rạo, như ai mua thuốc này mà dùng thì phải ghi danh họ và tên đầy, mới họ đưa lịch thuốc. Khi vào hàng 10 tới 15 năm, thì hãy đem lại bên hãng mà đổi lấy một chai rượu Cognac Extra Customer (contrainte) hay là hộp Moutet mà dùng; hoặc là lấy thuốc trị cũng được.

Này thì hãng làm lợi ra này, để quân cáo khắp cùng cả Đông-Pháp, cho những quý khách có dùng thuốc điều hòa Diamant mà đã có độ số nhân, thì phải mua mới đến thì bên hãng mà đổi rượu hoặc thuốc mà dùng; vì qua hạn ngày 31 Décembre 1927 là ngày chốt, thì bên hãng không chịu nữa dù nhà này.

Xin chú qui khách lưu ý.

HÃNG
L'U. C. I. A.
 số 34, Đường kính lập, Saigon
 cầu cỏi.

HÃY CHO CON TRÈ DÙNG VẬT THỰC RẤT QUI
 là sữa đặc có đường hiệu

NESTLÉ
 « CON CHIM »

LAIT NESTLÉ

SÁP MÔ

Ca Ba

PHARMACIE FRANCE d'Indochine

VIN TONIQUE & BI-NUTRITIF
 Du Docteur RIF

Vệ-sinh TỬU của Lương-y RIF chế ra

Thuốc này được chế ra để trị các bệnh về tiêu hóa, như đau bụng, mất ngủ, thiếu máu, và các bệnh khác. Nó giúp tăng cường sức khỏe và cải thiện tình trạng sức khỏe nói chung.

Chỉ mỗi ve là họ đồng hợp
 có thể mua tại tiệm thuốc Tây ở đường Marine số 236-232, Cholon.

Đé-pô: Pharmacie France-Chine 190-192 Rue des Marins, Cholon.

THUỐC HIỆU:
Capsules de Santal Salolé Thomas

Khí trước ông Lương-y Mède-tro chế một thứ thuốc hiệu là **Đông-phương Thiên-trước Santal Cát-rin** này.

Trong đó « Times-bào » tháng Jun năm 1865 (trước thứ 571, ông Lương-y) có làm một bài dien-thuyết như này:

Thuốc này hay hơn thuốc Capahu & Cubèbe cũng nó có hại mà mùi thơm tho; đầu uống bao nhiêu cũng không phat li, uống né rớt cái mũi nước đi phải khac xa nó trong vài ngày sẽ thấy hiệu nghiệm.

Thầy thuốc Salolé, các người đưa dùng nó đã dùng 25 năm nay, uống né vào thì lợi thấy rõ thên.

Trong thế thuốc hoàn này có nhũ v Salolé vào trong Santal làm cho cho hai vị thuốc này làm một, mà trợ lực đương cùng là để đỡ đàng kê ra tránh kiện.

Thuốc này để uống làm, hệ vào sung rồi thì mua thuốc.

CÁCH DÙNG
 Mỗi ngày uống từ 10m h rên cho tới mười hai giờ sáng bình lều, kết kỳ lâu mới có hiệu quả.

Tại Hào Tân Pharmacy nguyên gốc của ông L. SOLIÉRE là vào chế thuốc này, và nhũ hàng bán ở thành, ngang nhà tại Tây Saigon số 96

Kính cũng qui vị đặng rỏ. **ĐẠI-IC** lại còn đương Thủy bình số 383-385 Cholon là một nhà trữ rất nhiều xe-máy đẹp, đủ mẫu, xe rất chắc chắn, nhẹ nhàng, như hiệu **D.I.C. MALBRUQUOT AUTOMOTION TALBOT** giá rẻ hơn các nơi.

Đèn **SUCCESS** đủ kiểu, treo và để bàn rất tiện, sáng không hiệu đèn nào sánh kịp.

Trở: Đủ đủ phụ tùng xe-máy, và đủ phụ tùng đèn **SUCCESS** đủ mẫu mà xe-cổ, xe-hơi và ném xe-hơi.

Kính mời qui vị **Lực-châu** chữa cổ, bán rất rẻ, vì có lợi nhiều lắm.

Hàng gửi theo cách lãnh hàng giao ngân. (contre remboursement). Vì, nên sẵn lòng chữa cổ, xin gửi trước cho 5 đồng.

Chủ nhân kính chào.
FALICH, 383-385 — rue des Marins. — Cholon

CÁO-BẠCH

NHỊ-THIỆN-ĐƯỜNG
 « Vạn ứng NHỊ-THIỆN-ĐƯỜNG »

Thầy thuốc Menthé thuốc này chế bổn-dương chế ra, bù phải bù trung công hiến như thần, khắp cả hoàn-cầu đều biết danh. Ngày trước những thầy thuốc nhân hiệu, bổn-dương dùng cho hai thứ chế: chất Tân và chế quế-ngũ, nay nhân vị bổn-dương có lập thêm một tìm nguyên ở tại Pnom-Penh, muốn cho người dân-Tê-hô mà dùng, nên có thêm số một thế chế **Đàn-Thở** nữa. Vì sợ e lực-châu chưa quen-từ thấy lạ mà nghĩ ngờ, nên **Đàn-Thở** có máy lọc 16 cốc, chỉ xin chú-uy biết cha. Như có mua đến xin coi nhìn cho kỹ nhân hiệu ông **Phái** mới thì rõ.

NHỊ-THIỆN-ĐƯỜNG ĐẠI-DƯỢC-PHÔNG
 ở tại Quảng-dông tỉnh thành đường **ĐẠI-TÂN**, môn bài số 145, 147 và 149.

Tiệm phân ở tại Nam-kỳ, **CHOLON** đường Canton số 47 và ở tại **HÀM-TANG** (PHNOMPENH) đường **FRANÇOIS** số 85.

BỒN-DƯỢC-PHÔNG
 Cholon-Hào Tân.

RHUM S^T JACK
Rhum le plus populaire de l'Indochine

MAQUÉ Dragon Rouge

QUALITÉ SUPÉRIEURE — VÉRITABLE RHUM

SEUL DÉPOSITAIRE
 Société commerciale Maset d'Indochine
 20, rue Paul Blanchy, SAIGON.